



VỀ VIỆC BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Ngày 17/04/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đây được xem là một bước tiến trong việc xây dựng quy định pháp lý nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.

Ngoài việc định nghĩa các loại dữ liệu cá nhân, nêu ra các quyền lợi cơ bản của cá nhân là chủ thể dữ liệu, Nghị định còn đặt ra các yêu cầu cho các bên xử lý, kiểm soát dữ liệu cá nhân, nghĩa vụ lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân của các bên.

Với những doanh nghiệp lớn đã áp dụng hệ thống tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân của nước ngoài thì có thể không ngỡ khi áp dụng Nghị định này, tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nếu không nhanh chóng và chủ động xây dựng quy trình tuân thủ thì sẽ gặp bất lợi khi đối diện với những yêu cầu bắt buộc từ khách hàng hoặc những đợt kiểm tra đến từ cơ quan nhà nước. Hiện Bộ công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng. Dự thảo đang đưa ra mức phạt đối với doanh nghiệp cho các hành vi vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân lên đến 200.000.000VNĐ.

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp nên xây dựng quy trình bảo vệ dữ liệu cá nhân và các tài liệu liên quan. Quy trình này cần phổ biến đến tất cả người lao động nói chung và bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân nói riêng để đảm bảo tính tuân thủ và quyền lợi của chủ thể dữ liệu. Để có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, AIC hiện cung cấp dịch vụ dưới đây:

1. Xem xét thực tiễn của công ty để xây dựng quy trình Bảo vệ dữ liệu cá nhân tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Điều chỉnh Nội quy lao động: Bổ sung quy định Bảo vệ dữ liệu cá nhân, các hành vi nghiêm cấm hoặc cần có sự cho phép để làm căn cứ xử lý kỷ luật lao động và bồi thường thiệt hại (nếu có) trong trường hợp có sai phạm.
3. Soát xét, điều chỉnh các điều khoản trong hợp đồng thử việc, và/hoặc hợp đồng lao động hoặc lục hợp đồng lao động sao cho chặt chẽ và phù hợp với quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Mọi câu hỏi liên quan đến dịch vụ, vui lòng liên hệ hr@aic-vietnam.com (hỗ trợ tiếng Nhật/tiếng Việt/tiếng Anh) để biết thêm chi tiết.

AIC Việt Nam rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trong công tác tuân thủ pháp luật.

Hết